



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๘๕

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๒/ วอ๑๖๕

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัดกรมอนามัย

ด้วยกรมอนามัย ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๑	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) ตำแหน่งเลขที่ ๔๔ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย	นางวรรณภา กางกั้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓๒ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย
๒	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๐ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย	นายสมพงษ์ โมราฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๒ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย
๓	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๓ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ กรมอนามัย	นางศศิวันต์ ศุภนิเวศน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๑๒ กลุ่มพัฒนานามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ กรมอนามัย

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๔	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๓ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กรมอนามัย	นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๐ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น กรมอนามัย
๕	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๕๐ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กรมอนามัย	นางสาววนิดา สุขชี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๖๒ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กรมอนามัย
๖	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกันหรือ ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๙ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๗	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกันหรือ ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๐ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๘	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๗ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๙	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกันหรือ ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๑ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๐	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๐๘ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๑	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรมป้องกันหรือ ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๐ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๒	ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๒๔ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ



(นายดำรง อารงเลาะห์พันธุ์)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
กรมอนามัย